



วิชาการ

ศรีปทุม

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Public Relations, Pibulsongkram Rajabhat University Tel / Fax 0 - 5526 - 7108 <http://www.psr.u.ac.th>

ฉบับที่ ๑๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

มรพ.มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาและประชุมเตรียมพร้อมกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานส่งเสริมการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา มรพ. ได้มีพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๑ “ทุ่งเศรษฐีเกมส์” โดยได้มา ๕ เหรียญทอง ๘ เหรียญเงิน ๑๔ เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ ๕ ของจำนวนมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าร่วมแข่งขัน ๘ มหาวิทยาลัย ซึ่ง มรพ. ได้มอบเงินสนับสนุนผู้ที่สามารถแข่งขันและได้รับเหรียญรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันครั้งต่อไป

และในการมอบเงินสนับสนุนในดังกล่าว มีนักกีฬาที่ได้รับเงินสนับสนุนมีจำนวนทั้งสิ้น ๖๗ คน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๐๐๐.- บาท หลังจากมอบเงินสนับสนุนเสร็จแล้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ศิริพร ไชยเมือง ผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬา ได้กล่าวให้โอวาทและให้ข้อคิดกับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยว่า “การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาถือเป็น การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ทั้งต่อตนเองและมหาวิทยาลัย ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงเห็นความสำคัญของนักกีฬาในการ ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอตลอด ขอให้นักกีฬาทุกคนจงมีความภาคภูมิใจในความเป็น นักกีฬาของตนเอง ถึงแม้ว่าผลการเรียนกับผลการแข่งขันกีฬาจะแตกต่างกัน เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่จะต้องเสียสละเวลา ในการฝึกซ้อม ทำให้เวลาในการทบทวนในเรื่องเรียนไม่เทียบเท่ากับคนอื่น ๆ แต่ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนให้ความสำคัญ กับการเรียนด้วย

ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่สนับสนุนจะเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของ มหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมแข่งขันทุก ๆ ครั้ง และขอขอบคุณนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ถึงแม้บางคน จะได้รับเหรียญรางวัล และบางคนไม่ได้รับเหรียญรางวัล ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนได้มุ่งมั่นและขยันฝึกซ้อม เพื่อสร้างชื่อเสียง ให้กับตนเองและมหาวิทยาลัยต่อไป”



หลังจากนั้นฝ่ายส่งเสริมการกีฬาได้มีกาประชุมเตรียมการเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยวิทยาลัยพิษณุโลก รับผิดชอบเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๘ ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล (ชาย) ฟุตบอล (หญิง) บาสเกตบอล (ชาย-หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง) เซปักตะกร้อ (ชาย-หญิง) แบดมินตัน (ชาย-หญิง) เทนนิส (ชาย-หญิง) เปตอง (ชาย-หญิง) และหมากรุกดาน (ชาย-หญิง) โดยให้สนามกีฬาากลางและสนามวิทยาลัยพิษณุโลกเป็นสนามแข่งขัน

รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การ ภาคปกติ วันสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สมัครงับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และนายกองค์การบริหารกิจกรรม นักศึกษา ภาคปกติ วันนี้ (๓๐ ม.ค.) วันสุดท้าย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถและมีความสนใจ สมัครได้ โดยสมาชิกสภานักศึกษา สมัครได้ที่ สำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด ส่วนนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา สมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาคณะหนึ่งจะสมัครเป็นสมาชิกสภานักศึกษา หรือนายกองค์การบริหารกิจกรรม นักศึกษา ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา นักศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ที่เข้าศึกษา ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ และนักศึกษภาคปกติ หลักสูตรอนุปริญญา หรือปริญญาตรีต่อเนื่องที่เข้าศึกษา ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๔๙-๒๕๕๑ มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างการพักการศึกษา ทุกกรณี มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ / **ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา** จะต้องมีความประพฤติดี ก้าวร้าว ขาด และจะต้องเสนอรายชื่อคณะกรรมการองค์การ บริหารกิจกรรมนักศึกษาทั้ง ๑๐ ตำแหน่ง ดังนี้ อุปนายกคนที่ ๑ และคนที่ ๒ เลขานุการ เหนรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ปฎิคม สวัสดิการ แสงเสียง พัสตุ และศิลปกรรม

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี มีหน้าที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ที่บริเวณชั้น ๒ หอประชุมศรีวชิรโชติ ส่วนทะเลแก้ว โดยถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับ ๑ กิจกรรม และจะทำการนับคะแนนในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครฯ และไปใช้สิทธิ โดย พร้อมเพรียงกัน

ประชุมนักศึกษา กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๒

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ.ทุกคน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

- ชี้แจงแนวปฏิบัตินักศึกษาทุนกู้ยืม มรพส. ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๑
- ผู้กู้ปีการศึกษา ๒๕๕๑ รับเอกสารสัญญา และแบบลงทะเบียน กยศ. ๑-๒/๒๕๕๑ คืน
- กำหนดการ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้กู้รายเก่า และผู้ที่จะประสงค์จะกู้ยืมรายใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๒

นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุม มหาวิทยาลัยฯ จะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือ และจะงดพิจารณาทุกในปีต่อไป และขอให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ ดังนี้

- ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. - นักศึกษาลงทะเบียน และรับเอกสาร
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
- พิธีเปิดและให้โอวาท โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกองทุน ระบบ e-Studentloan โดย ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. - แนวปฏิบัตินักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และกรรณเหตุกู้ยืมแบบ e-Studentloan ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โดยงานทุนการศึกษา
- ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. - การตอบข้อซักถาม

ตามที่งานการเงิน ได้โอนเงินปันผลสหกรณ์ฯ เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ไปเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา ขอให้ สมาชิกที่ยังไม่ได้เห็นชื่อรับเงิน ให้ติดต่อเห็นชื่อได้ที่งานการเงินด้วย! เพื่อจะได้รวบรวมส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่อไป